



# CHUA NHẬT, Ngày 17 Tháng 11, 2024 TUẦN THỨ XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN—B

## CHIA SẺ LỜI CHÚA

### Bài đọc thứ hai: Dt 10:11-14,18

Vị giảng thuyết so sánh chức tư tế của giao ước cũ với chức tư tế của Chúa Giêsu, giao ước mới. Chức tư tế cũ dâng của lễ không thể cất đi tội lỗi. Trái lại, Chúa Giêsu, qua sự hy sinh hoàn toàn và tự hiến, đã được thánh hiến làm linh mục, và cũng bằng sự hy sinh và trong hy sinh đó, đã làm cho những ai tin vào Người cũng được thánh hiến. Giờ thì Ngài ngự trị với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và kẻ thù của Ngài sẽ là bệ chân của Ngài. Nhưng các tín hữu giờ đây cũng được dự phần vào chức vụ tư tế của Người: chức tư tế chung của các tín hữu. Qua thiên chức linh mục chung này, Chúa Giêsu đã giúp các tín hữu có thể hiến thân hoàn toàn cho người khác, một sự hy sinh quên mình dâng lên Thiên Chúa, cho tha nhân và cho mọi tạo vật trong tình yêu, sự phục vụ, sự công bằng và sự quan tâm đích thực. Như thế, ý nghĩa của thiên chức linh mục được thụ phong nằm ở chức linh mục chung của giáo dân: người được thụ phong phải sẵn sàng hiến tế mạng sống mình hằng ngày vì lợi ích của tha nhân, hiến mạng sống mình cho họ và cho tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã làm. Đây là sự phụng thờ đích thực, phụng vụ bí tích sống động như là một sự cử hành lối sống hoàn toàn mới ở đây và bây giờ, hướng tới sự viên mãn của cuộc sống trong Thiên quốc. Chức vụ tư tế của toàn dân này là chìa khóa cho cuộc sống cách mạng dần dần của Giáo hội trong sự hiệp thông với phẩm trật.

### Tin Mừng: Mc 13:24-32 (Một thị kiến tiên tri về ngày tận thế)

Đây là sự mô tả về “Sự ngự đến”, lần đến thứ hai của Con Người. “Parousia” (tiếng Hy Lạp) có nghĩa là chuyến viếng thăm của nhà vua tới các lãnh thổ thuộc vương quốc của mình. Ở đây, Thánh Máccô đặt sự ngự đến của Con Người qua hình ảnh mang tính cách tiên tri và khai huyền về các biến động vĩ đại trong vũ trụ như là quyền năng can thiệp của Thiên Chúa. Giữa sự hủy diệt, Thiên Chúa sẽ can thiệp. Ngài sẽ thu thập tất cả sự sáng tạo cho chính mình. Phản ứng của con người và tạo vật không phải là sự sợ hãi mà là niềm hân hoan! Câu hỏi “khi nào sự kiện này sẽ xảy ra?” là một câu hỏi vô ích. Câu hỏi quan trọng hơn là phải hành động thế nào bây giờ: hãy tích cực đọc các dấu chỉ của thời đại, thu thập nhận định khôn ngoan chung về ý muốn của Thiên Chúa trong mọi giây phút của cuộc sống, đáp ứng một cách hữu hiệu những tiếng kêu van cơ bản của con người và tạo vật như những bước tiến cần thiết qua tiến trình về phong trào xây dựng Thiên Quốc đang diễn ra. Đừng thụ động chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, vì Ngài thực sự không bao giờ rời đi. Ngài đã luôn ở bên chúng ta. Thay vào đó, hãy chờ đợi sự biểu hiện vinh quang của Ngài như một món quà tuyệt vời dành cho những người tham gia xây dựng Nước Trời.

– Cha Benjamin Alforque, MSC

## NƯỚC CHÚA

Dụ ngôn Nước Chúa kể rằng:  
Người gieo giống tốt, ruộng bằng phì nhiêu.  
Chăm nom săn sóc sáng chiều,  
Trong khi đêm ngủ, ra chiều phá vù.  
Kẻ thù gieo vãi cỏ lùng,  
Chen vào phá hoại, rục rục phá công.  
Cỏ lùng giữa lúa mênh mông,  
Lúa thơm kết hạt, trở bông cỏ lùng.  
Bằng lòng đầy tớ đi cùng,  
Ra đồng nhổ cỏ, đem nung đốt lò.  
Chủ rằng đợi đó đừng lo,  
Tới mùa thợ gặt, thu kho lúa vàng.  
Cỏ lùng gom lại bó ngang,  
Đốt đi từng bó, dễ dàng hủy tiêu.  
Con người tốt xấu bao nhiêu,  
Tới ngày phán xét, thiên triều thẳng ngay.  
(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ Mc 13, 24-32)

## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Nov. 9 & Nov. 10, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 11,856.50

Qua trang mạng: \$ 1,230.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng :  
[www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)

## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI MỘT, 2024

### Cầu cho những ai đã mất con

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.

Mọi thắc mắc liên quan đến các  
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,  
Nghỉ thức TANG LỄ  
& GIÁO LÝ TÂN TÔNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha  
Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí  
qua văn phòng Giáo Xứ  
số phone 951-689-8921 # 100  
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



## MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- ⇒ Chủ Nhật 24 Tháng 11, 2024 : Lễ Chúa Kitô Vua  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng Bốn Mạng
- ⇒ Chủ Nhật Mồng 1 Tháng 12, 2024 : ÔB Nguyễn V.Ty dâng của lễ
- ◇ Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 12: Thứ Sáu Đầu Tháng  
Cộng đoàn sẽ có Châu Thánh Thể vào lúc 6 giờ 30 chiều  
và Thánh lễ vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



## BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung  
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng  
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh  
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo  
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường